



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

**มรพส. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แผนการดำเนินการ Re - profile มรภ. กลุ่มภาคเหนือ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕**



เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ที่ผ่านมา ผศ.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มรพส. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนการดำเนินการ Re - profile มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ท.๔๑๐ อาคารทีปวิษณุ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ทั้งนี้ การจัดประชุมดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประชุมสรุปผลการจัดทำคำของบประมาณ ตามกรอบ Re - profile มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารทีปวิษณุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว สำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ คณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้ชี้แจงและรายงานความคืบหน้าด้านต่างๆ เพื่อรองรับการจัดประชุมฯ ที่จะมีอธิการบดี, รองอธิการบดี, ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และผู้ที่เกี่ยวข้องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ๘ แห่งเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การจัดประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

- ◆◆ **เชิญประชุมเตรียมการดำเนินงานเทศน์มหาชาติฯ วันนี้ (๒๘ ต.ค.)** .. ขอเชิญประธาน/รองประธาน/เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินโครงการเทศน์มหาชาติมหากุศล ประจำปี ๒๕๕๙ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ท.๔๑๐ อาคารทีปวิษณุ
- ◆◆ **เชิญประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬา มรภ. ภาคเหนือ วันนี้ (๒๘ ต.ค.)** .. ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๙ “ทะเลแก้วเกมส์” เข้าร่วมประชุมเตรียมการดำเนินงานในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๔๑๐ อาคารทีปวิษณุ

ศูนย์ IT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : การสร้างปฏิทินกิจกรรมด้วย Google Calendar พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ



เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างปฏิทินนัดหมายและปฏิทินกิจกรรมด้วย Google Calendar เพื่อบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ IT.๑๐๖ ชั้น ๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างทักษะการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้งานให้ตรงตามความต้องการขององค์กร ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจ อาทิ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Google Apps , การสมัครใช้งาน Gmail และการสร้างปฏิทินตารางนัดหมายด้วย Google Calendar นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมยังได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างปฏิทินดังกล่าวด้วย

เชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายวิชาการ เปิดโลกทัศน์ด้านการใช้ภาษาไทย หัวข้อ “ทัศนภาษาไทยกับบริบทการสื่อสารในศตวรรษที่ ๒๑” ๗ พ.ย. ศกนี้

นักศึกษสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรพส. กำหนดจัดสัมมนาและนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษสาขาวิชาภาษาไทย หัวข้อ “ทัศนภาษาไทยกับบริบทการสื่อสารในศตวรรษที่ ๒๑ : วิถีวิวัฒน์ หรือวิบัติ” ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องสโหลป กองพัฒนานักศึกษา มรพส. ส่วนทะเลแก้ว วิทยาการโดย รองศาสตราจารย์ นาวาโท ดร. วัฒนชัย หมั่นยิ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชื่อประดิษฐ์กุล
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ประจักษ์ดี, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงค์